

# Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Với hơn 50km bờ biển, Thái Bình là một trong những tỉnh thuộc khu vực nhạy cảm về biến đổi khí hậu và có tính dễ tổn thương cao đối với nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới. Trước thực trạng đó, tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.



Trồng rừng ngập mặn tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh chủ động thực hiện nhiều nội dung lồng ghép mục tiêu ứng phó BĐKH với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịch bản BĐKH, nước biển dâng được cập nhật thường xuyên. Các địa phương trong tỉnh chủ trọng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp để thích ứng với BĐKH; trồng

rừng, phục hồi, tái sinh rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm tồn lưu; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư... Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn; chủ trọng rà soát, tổ chức quản lý quỹ đất công, đất rừng; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển nguồn thu từ đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch,

quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khu dự trữ sinh quyển vùng biển huyện Tiên Hải, vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy, khu vực cồn Vành, cồn Đen. Xây dựng các điểm quan trắc nước biển ven bờ, thường xuyên thực hiện lấy mẫu, quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ của tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường nước biển, bảo vệ sản xuất nuôi trồng thủy sản ở vùng bãi triều ven biển. UBND tỉnh đã thành

lập Ban Chỉ đạo chương trình hành động ứng phó với BĐKH; ban hành kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ngành thực hiện. Theo đó, mục tiêu chung hướng đến là tăng cường năng lực ứng phó BĐKH, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, phát triển bền vững; phòng, tránh và giảm thiểu hiểm họa do BĐKH gây ra. Thực hiện chiến lược quốc gia về BĐKH, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút hỗ trợ vốn đầu tư từ cộng đồng quốc tế; nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH...

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc thăm dò, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước theo quy hoạch và theo quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, từng bước chấm dứt tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trái phép; thực hiện tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, góp phần tăng thu cho ngân sách, tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT. Thông qua công tác truyền thông, nhận thức của người dân, các ngành, các cấp về ứng phó với BĐKH và BVMT được nâng lên rõ rệt.

Thời gian qua, huyện Thái Thụy triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với BĐKH. Theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Phạm Trung Kiên thì Thái Thụy là huyện ven biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH; vì vậy, hàng năm địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu về BĐKH và tăng trưởng xanh. Tăng cường công tác tuyên truyền, hình thành ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với BĐKH. Chủ động xây dựng phương án chống sụt lún ven sông, ven biển, xâm nhập mặn do nước biển dâng. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trồng, chăm sóc, khoanh nuôi phục hồi rừng nhằm nâng cao chất lượng rừng và giảm phát thải khí nhà kính. UBND huyện chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá nhân, tổ chức đầu tư trên địa bàn, đồng thời khuyến khích các đơn vị áp dụng biện pháp, công nghệ giảm ô nhiễm, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ thân thiện với môi trường, tái sử dụng, tái chế chất thải, tiết kiệm năng lượng. Tích cực vận động nguồn tài trợ để thực hiện các dự án trồng và khôi phục rừng ngập mặn; tạo vệt lòng sông, xây và củng cố đê biển, kè biển. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh.

Để nâng cao hiệu quả ứng phó với BĐKH, cùng với giải pháp về đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa thiên tai..., giải pháp hiệu quả và lâu dài vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm chung tay BVMT của cộng đồng.

MINH NGUYỄN

## CỤC THUẾ TỈNH

### Tổ chức tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế

Năm 2022, tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế được Cục Thuế tỉnh tổ chức từ ngày 10 - 14/10. Việc tiếp nhận và giải đáp những ý kiến của người nộp thuế sẽ được thực hiện trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực và chi cục thuế các huyện; hoặc qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp, qua hình thư điện tử (pthtt.tbi@gdt.gov.vn), qua dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn; hội nghị đối thoại doanh nghiệp do cơ quan thuế tổ chức.

Thông qua tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh sẽ được phổ biến chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp; được giải đáp ý kiến vướng mắc về chính sách pháp luật thuế; được tham gia, đóng góp liên quan đến tính thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức ngành thuế.

Sau khi kết thúc tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ tổng hợp nội dung tiếp nhận và trả lời, đăng tải công khai trên website của Cục Thuế tỉnh.

#### Liên hệ theo các số máy:

- Văn phòng Cục Thuế: 02273 830 662  
- Bộ phận hỗ trợ NNT của Chi cục Thuế huyện, khu vực:  
Đông Hưng: 02273 550 284; Thái Thụy: 02273 711 708;  
Quỳnh Phụ - Hưng Hà: 02273 863 064; Thành phố - Vũ Thư: 02273 745 917; Tiền Hải - Kiến Xương: 02273 823 280.

NGUYỄN THỜI

## VŨ THƯ

### Tập huấn sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn

Sáng ngày 7/10, Hội Nông dân huyện Vũ Thư phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tập huấn, vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn.

Tại hội nghị, gần 300 cán bộ hội nông dân cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh nông sản tiêu biểu trên địa bàn được truyền thông, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn của các nước trên thế giới khi nhập khẩu nông sản từ Việt Nam; ý nghĩa của việc vận động cơ sở, hộ nông dân ký cam kết sản xuất, sơ chế, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng các khâu từ sản xuất đến sơ chế, chế biến sản phẩm theo quy trình chặt chẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Các đại biểu được thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn.

QUỲNH LƯU

## NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TAM QUANG

# Hăng say làm kinh tế với cây chổi đót

Nghề làm chổi đót ở xã Tam Quang (Vũ Thư) đã có từ rất lâu. Nhờ gần bờ với sông, suối, mây, dây cước..., nhiều gia đình trong xã, trong đó có rất nhiều người cao tuổi có thu nhập ổn định.

Đến gần 6 giờ và 13 giờ, bà Hoàng Thị Khiếu, 70 tuổi lại đi bộ khoảng 2km đến cơ sở làm chổi đót tại thôn Hợp Tiến. Công việc này đã gắn bó với bà suốt 15 năm qua. Bằng bàn tay khéo léo, các công đoạn để làm ra một chiếc chổi đót đều được bà làm rất thuần thục và nhanh nhẹn. Bà Khiếu chia sẻ: Trước kia, tôi chỉ cấy lúa, thời gian rảnh tranh thủ đi cấy thuê nhưng thu nhập vẫn thấp, cuộc sống khó khăn. Ở độ tuổi này, người cao tuổi như chúng tôi rất khó để tìm được việc làm trong các công ty. Nhưng kể từ ngày đi làm chổi đót ở cơ sở của anh Hoàng Khắc Giang, tôi có dịp phát huy tay nghề vốn đã được cha ông truyền cho từ nhỏ, lại có thêm thu nhập. Không những vậy, tôi vừa đi làm vừa đi bộ tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Theo bà Khiếu, với tay nghề của bà và nhiều người cao tuổi khác trong cơ sở, mỗi ngày có thể làm được 50 - 60 cây chổi,

thu nhập khoảng 120.000 - 130.000 đồng. "Công việc làm chổi đót nhàn hơn so với cấy lúa, không đòi hỏi nhiều về sức khỏe, phù hợp với người cao tuổi. Nhờ thu nhập từ nghề làm chổi đót, tôi có thể tự trang trải cuộc sống mà không phải nhờ con cháu nữa" - bà Khiếu chia sẻ.

Nghề làm chổi đót không kén thợ nên già trẻ, gái trai ai cũng làm được. Đối với nghề này, để có được một chiếc chổi đót bền, đẹp thì phải trải qua nhiều khâu xử lý nguyên liệu, sự khéo léo của đôi bàn tay người thợ. Theo cách làm thủ công là tra bó đót vào cán, bện chổi, sau đó được kết chặt vào cán chổi bằng sợi cước chuyên dụng. Bộ cơ chổi là công đoạn khó nhất quyết định chất lượng của sản phẩm. Nếu người bó không khéo léo, tay không đủ lực thì bó đót không đều, chổi xấu và dễ gãy, nhanh hỏng.

Thấy được lợi ích kinh tế từ nghề làm chổi đót, anh Hoàng

Khắc Giang đã học nghề làm chổi từ các cụ cao niên trong xã, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chổi đót. Anh Giang cùng nhiều cơ sở sản xuất chổi đót tại địa phương đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống, phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có người cao tuổi như bà Hoàng Thị Khiếu. Anh Giang cho biết: Mỗi tháng cơ sở của tôi xuất ra thị trường khoảng 9.000 sản phẩm, thu nhập trung bình khoảng 200 triệu đồng. Cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương, chủ yếu là người cao tuổi với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian đầu, tôi phải dành nhiều thời gian hướng dẫn các bà làm chổi đót, tôi phải dành nhiều thời gian hướng dẫn các bà làm chổi đót với cách làm chổi đót để bảo đảm chất lượng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bằng số vốn tích lũy sau nhiều năm, bà Bùi Thị Chi, thôn Hợp Tiến cũng mạnh dạn đầu tư mở cơ sở sản xuất chổi

đót tại nhà. Bà Chi không ngại "cầm tay chỉ việc" cho 4 người cao tuổi khác trong xã cùng làm. Không chỉ làm ra những cây chổi đót thủ công bền, đẹp, chắc, bà Chi còn chịu khó học hỏi để làm ra những sản phẩm hợp với nhu cầu của thị trường. Bà Chi cho biết: Bên cạnh sản phẩm chủ lực truyền thống là chổi đót, cơ sở của gia đình còn làm chổi cán mây, chổi cán nhựa, chổi dây cước, chổi hợp... được khách hàng ưa chuộng, tiêu thụ rộng khắp trong tỉnh và các địa phương như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam... Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng quy mô sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Ông Vũ Ngọc Dân, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tam Quang cho biết: Toàn xã có khoảng 280 hộ làm nghề sản xuất chổi đót. Nhờ có nghề truyền thống đã giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho trên 100 người cao tuổi tại địa phương. Hội Người cao tuổi xã luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người cao tuổi tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần duy trì, phát triển làng nghề truyền thống của địa phương. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng thương hiệu để chổi đót của xã Tam Quang sớm trở thành sản phẩm OCOP.

Sự phát triển của nghề chổi đót cũng nhiều ngành nghề khác đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của xã Tam Quang. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 57 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,36%. Tuy vậy, nghề làm chổi đót của địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu làm thủ công, tự tiêu thụ. Thời gian tới, chính quyền địa phương cần huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của cấp trên tạo điều kiện, khuyến khích các hộ mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết lao động, nâng cao thu nhập, xây dựng thương hiệu chổi đót Tam Quang ngày càng tiến xa hơn.

NGUYỄN PHŨ

# Còn sức khỏe còn cống hiến



Ông Chu Công Trung (người bên phải) thường xuyên động viên người lao động.

Với quan niệm còn sức khỏe còn cống hiến, ông Chu Công Trung ở thôn Luật Trung, xã Quang Lịch (Kiến Xương) luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương. Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng ông vẫn đang điều hành Công ty TNHH Vận Thành Việt Nam chuyên sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài xã.

Trở về từ chiến trường, ông Trung bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Sinh ra trong gia đình có ba đời làm nghề mộc, lại thêm có đôi bàn tay khéo léo nên ông quyết tâm gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của cha ông. Ông chia sẻ: Khó khăn nhất của tôi khi bắt đầu khởi nghiệp là thiếu nhân công, nguồn gỗ khan hiếm trong khi đó khách hàng đông, nên không đáp ứng được nhu cầu thì họ sẽ lựa chọn sản phẩm của nơi khác. Tôi phải chạy vạy nhiều nơi để vay vốn đầu tư sản xuất, chuyển hướng từ sản xuất đồ gỗ đại trà sang làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo hơn để giữ chân khách hàng và tìm kiếm hướng đi mới trong kinh doanh.

Nghĩ là làm, ông Trung đã đi đến các tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang để tìm kiếm nguồn nguyên liệu và mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Năm

2015, khi các sản phẩm đồ gỗ ép, cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kính ngày càng trở nên thịnh hành, ông đã đầu tư máy móc, cho thợ đi học nghề để sản xuất các mặt hàng này. Tuy vài chiếc máy cắt, máy xẻ, máy đục ban đầu, đến nay ông đã mở rộng quy mô sản xuất gần 3.000m<sup>2</sup> nhà xưởng với hàng chục máy móc hiện đại, tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 14 lao động trong và ngoài địa phương với thu nhập bình quân từ 7,5 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Sau gần 30 năm gắn bó với nghề sản xuất đồ gỗ, ông Trung thành lập Công ty TNHH Vận Thành Việt Nam, mở rộng quy mô không chỉ sản xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mà còn buôn bán gỗ cho khách hàng ở các tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc. Quá trình sản xuất ông đặt chữ tín lên hàng đầu, các sản phẩm làm ra không chỉ đa dạng về mẫu mã, chủng loại mà còn bảo đảm về chất lượng nên được khách hàng rất ưa chuộng. Nhờ vậy, các đơn hàng năm sau cao hơn năm trước, công nhân làm không hết việc. Sau khi trừ chi phí, ông Trung có thu nhập bình quân từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Trung luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ cho người lao động, mẫu mực trong hành động và việc làm, là tấm gương sáng để con

cháu học tập và noi theo. Cả bốn người con của ông hiện nay đều đã theo nghề của gia đình, có người đã làm chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng chục lao động. Ông Trung cũng luôn can đối công việc, dành thời gian chăm sóc các cháu bởi với ông được quý quản bên cạnh con cháu lúc tuổi già cũng là cách để tâm hồn trở nên thư thái, đầu óc mới hanh thông, làm việc mới sáng suốt.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quang Lịch cho biết: Hội viên Chu Công Trung với phẩm chất của người dân Cù Hồ đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, nuôi dạy con cháu thành đạt, là tấm gương sáng để nhiều hội viên học tập và làm theo. Dù đã ở độ tuổi được nghỉ ngơi nhưng ông vẫn miệt mài lao động, sống khỏe, sống có ích. Đối với các hoạt động của địa phương, ông Trung là người rất trách nhiệm, trung thực, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới, quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhiều năm liền, hội viên Chu Công Trung được nhận giấy khen của các cấp hội và cấp ủy, chính quyền địa phương vì đã có những đóng góp tích cực cho các phong trào của địa phương và của hội.

TIẾN ĐẠT



Nghề làm chổi đót giúp nhiều người cao tuổi ở xã Tam Quang có thu nhập ổn định.